

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



THÁNH-NGÔN ĐỨC CHÍ-TÔN

**NHỮNG SỰ PHẠM TỤC ĐỀU LÀ
MƯU KẾ CỦA TÀ MỊ YÊU QUÁI!**

“Cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỷ quyệt ấy do lệnh Thầy dùng để thử các con.”



TÀI LIỆU SƯ TÂM 2024
hai • không • hai • bốn

NHỮNG SỰ PHẠM TỤC ĐỀU LÀ MƯU KẾ CỦA TÀ MỊ YÊU QUÁI

☞ Thứ bảy, 7-8-1926 (âl 29-6-Bính Dần)

CAO ĐÀI

MẪNG MẤY CON.
MẤY CON NGHE:

Những sự phạm tục đều là mưu kế của Tà mị Yêu quái, cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỷ quyết ấy do lệnh Thầy dùng để thử các con.

Thầy đã nói: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy dạng là đạo đức của các con.

Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy.

Ấy vậy, Đạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép tà thần.

Cử, Tắc, Sang con ôi! Lập Đạo thành chẳng tại nơi ba con. Con đã nghe quyền hành của yêu quỷ, Thầy cho lớn đến bậc nào?

Chẳng phải là cơ thử Thánh, Tiên, Phật mà thôi, lại là công bình thiêng liêng của Tạo Hóa. Nếu hai đầu cân chẳng song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý,

tự nơi các con làm thế nào cho bên Thánh đức nặng hơn. Tà mưu thì làm mới ra công quả.

Các con chớ ngại, ngày nay, Đạo khai tức Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng hết sức mà gìn giữ lấy mình, đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ Thầy nữa.

Nội nơi Nam phương này, như có mặt cho Tà Thần yêu quái sợ thì duy có ba con. Vậy răn giữ gìn cho thanh khiết.

Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lựa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cảm dỗ.

Cười!... Đi bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy. Thì nhiều đạu ít là lẽ hằng.

Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết.

THĂNG ■

*Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhờn tình ví chẳng mưu thâm phục,
Thế giới mong chi độ phép lường.
Nhỏ đại Thầy nuôi mùi Đạo Hạnh,
Lớn khôn bày xứng mặt hiền lương.
Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.*

✍ ĐỨC CHÍ-TÔN (Ngày 15-4-1928)

**NHỮNG SỰ PHẠM TỤC
ĐỀU LÀ MƯU KẾ CỦA TÀ MỊ YÊU QUÁI!**